

Số: **64** /BC-BKTXH

Đắk Glei, ngày **24** tháng **7** năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp
của Ủy ban nhân dân huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra như sau:

I. Các nội dung Ủy ban nhân dân huyện trình

Ủy ban nhân dân huyện trình Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định 22 báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết (trong đó có 03 báo cáo và 09 dự thảo Nghị quyết) thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - xã hội.

II. Kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XV.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nội dung UBND huyện trình và đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ cho phù hợp, giải pháp triển khai thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, giải trình làm rõ. Ban Kinh tế - Xã hội xin trình bày một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá khái quát được những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo của UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy nổi lên một số vấn đề. Cụ thể:

- Các tuyến đường huyện lộ, đường liên xã bị hư hỏng nhiều do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, chưa được khắc phục sửa chữa.

- Dịch bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh đến nay vẫn còn diễn ra, gây thiệt hại lớn cho người dân¹. Tuy nhiên, vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

¹ Số cây Sâm Ngọc Linh bị thiệt hại là 35.000 cây (Ngọc Linh 13.000 cây; Mường Hoong 17.000 cây; Xốp 5.000 cây)

****Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022***

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đến người dân vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue và diệt lăng quăng/bọ gậy tại các ổ dịch sốt xuất huyết Dengue; Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch Đồng thời, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ trong việc mua, sử dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia² trên địa bàn huyện, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022;

- Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá sử dụng đất dọc 02 bên đường Lê Hồng Phong nối dài thôn Đăk Xanh - Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei nhằm tạo ra nguồn thu để đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đô thị ...

- Kịp thời tháo gỡ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo cụ thể kết quả giải quyết về các cơ quan giám sát.

**** Một số nội dung đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình.***

Đề nghị UBND huyện điều chỉnh mục 3, phần II, như sau:

- Thay tiêu đề “*Nội vụ, nội chính và đối ngoại*” thành “*An ninh, quốc phòng, đối ngoại*” và điều chỉnh lại bố cục của báo cáo cho phù hợp.

- Biên tập số liệu giữa báo cáo chính với chân trang trong cùng một báo cáo và số liệu giữa các báo cáo có liên quan cho khớp, đúng và thống nhất.

**** Về dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.*** Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời chỉ đạo, rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

² Giảm nghèo bền vững; mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - xã hội nhận thấy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan tài chính tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, số liệu Báo cáo quyết toán đã được Kiểm toán nhà nước Khu vực XII kiểm toán theo quy định. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và phương án phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021 như đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 03/7/2022. Đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát chỉnh lý số liệu quyết toán NSDP năm 2021 sau thời điểm kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021.

3. Về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

3.1 Về thu ngân sách.

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022 gặp nhiều khó khăn⁽³⁾, một số khoản thu đạt thấp⁴, trong khi ngân sách vẫn phải tăng chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thêm về an sinh xã hội... Về công tác quản lý, xử lý nợ thuế: tỷ lệ nợ đọng thuế có khả năng thu nằm ở mức an toàn. Tuy nhiên, cần đánh giá rõ nguyên nhân một số khoản thu đạt thấp để từ đó đưa ra các giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu 6 tháng cuối năm theo nghị quyết HĐND huyện đã giao.

3.2 Về chi ngân sách

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi cơ bản đảm bảo tiến độ, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Trình tự, thủ tục phê duyệt dự án đầu tư mất nhiều thời gian, một số dự án phải điều chỉnh chủ trương, quyết định đầu tư do quá trình đề xuất, khảo sát lập, thẩm định dự án chưa chặt chẽ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc,... ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn bố trí đạt thấp;

3.3 Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nội dung báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

³ Một số nguyên nhân: tình hình thời tiết trong những tháng đầu năm 2022 diễn biến bất thường; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho sản xuất kinh doanh giảm, dẫn đến số nộp ngân sách giảm.

⁴ Thu trước bạ 36,4% dự toán; Các khoản thu về nhà đất đạt 14,1%, thu khác ngân sách đạt 25,1%.

- Tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và địa phương, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung các Chương trình MTQG⁵, giao kế hoạch vốn năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo đúng quy định đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí, tránh trùng lặp nội dung, nhiệm vụ, tiết kiệm hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý dứt điểm các kiến nghị, kết luận khi có kết luận chính thức của Kiểm toán Nhà nước.

4. Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

UBND huyện đề nghị giảm nguồn thu tiền sử dụng đất 3.863 triệu đồng nhưng chưa được Thường trực HĐND huyện, Huyện uỷ cho chủ trương, đề nghị UBND huyện tiếp tục cân đối nguồn này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cho các dự án khác cho đảm bảo.

Đề nghị UBND huyện cập nhật, bổ sung nguồn kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ cho dự án trồng rừng trên đất trống, đồi núi bạc màu năm 2022 đã có chủ trương của huyện uỷ, Thường trực HĐND vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp.

Đề nghị UBND huyện cập nhật, bổ sung phục lục tiến độ thực thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trong đầu tư công trung hạn theo quy định.

Đề nghị UBND huyện cập nhật số liệu sau khi tiếp thu hoặc giải trình các nội dung trên vào dự thảo Nghị quyết và các phục lục cho phù hợp.

5. Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (Đợt 1). Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

Đối với dự án san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện, tại tờ trình điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đã điều chỉnh nguồn vốn dự kiến bố trí từ nguồn khai thác sử dụng đất từ 5.040 triệu đồng xuống còn **3.104 triệu đồng**. Tuy nhiên, tại tờ trình điều chỉnh đầu tư công năm 2022, bố trí từ nguồn khai thác sử dụng đất cho dự án này là **3.248 triệu đồng**, lớn hơn (3.104 triệu đồng, dự kiến bố trí trong trung hạn) là không phù hợp giữa đầu tư công trung hạn và đầu tư công hàng năm.

Đối với dự án Nâng cấp cải tạo đài truyền thanh truyền hình, có tổng mức đầu tư là 6.000 triệu đồng, thực hiện trong 3 năm 2021-2023, giai đoạn 2015-2020 chưa bố trí vốn cho dự án này (lũy kế bố trí đến năm 2020 là 0 đồng). Tuy nhiên, trong

⁵ Giảm nghèo bền vững; mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

giai đoạn 2021-2025 mới được dự kiến bố trí 5.405 triệu đồng, chưa đủ vốn để thực hiện dự án. Đề nghị UBND huyện làm rõ thêm nội dung này.

Đề nghị UBND huyện cập nhật, bổ sung nguồn kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ cho dự án trồng rừng trên đất trống, đồi núi bạc màu năm 2022 đã có chủ trương của huyện uỷ, Thường trực HĐND vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp.

6. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2021 của HĐND huyện về Chủ trương đầu tư Dự án theo luật đầu tư công (phụ lục số 04, chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Ngọc Linh). Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

Đối với hạng mục nhà hội trường chung khoảng 245m² do UBND huyện đề xuất dự kiến đảm bảo bao nhiêu chỗ ngồi và có đảm bảo cho các hoạt động đông người (như Đại hội đảng bộ, họp Đảng bộ, truyền truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước,...) hay không.

Tại mục 3, điều 1, của dự thảo Nghị quyết, về “*Cơ cấu nguồn vốn*” đề nghị UBND huyện làm rõ thêm mức vốn theo từng nguồn theo quy định tại Mẫu số 9, kèm theo Nghị định số 40/NĐ-CP⁶

7. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/01/2019 của HĐND huyện về phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

UBND huyện nêu trong tờ trình lý do điều chỉnh là “*điều chỉnh lại một số quy mô cho phù hợp với tình hình thực tế*” là chưa rõ và chưa cụ thể theo quy định của Luật đầu tư công. Đề nghị UBND huyện làm rõ thêm lý do điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án;

Việc UBND huyện điều chỉnh một số hạng mục như: Bê sinh học điều chỉnh giảm từ 600m² còn 150 m²; hồ chôn lấp giảm từ 120.000 m³ xuống còn 75.000 m³; bỏ hệ thống thu gom rác, bỏ bãi chứa đất phủ,... trong khi đánh giá quy mô bãi rác; thời gian hoạt động; khối lượng rác thu gom dự kiến đến năm 2030; mục tiêu dự án không thay đổi như trong tờ trình của UBND huyện đã nêu, cụ thể “(1) *Dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của huyện Đắk Glei và tỉnh Kon Tum.* (2) *Xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm thứ cấp và các vấn đề môi trường do các bãi rác cũ gây ra trong quá trình tồn tại.* (3) *Phân loại và tái tạo các sản phẩm vô cơ và hữu cơ từ rác*” thì trong quá trình sử dụng có đảm bảo về yếu tố môi trường như mục tiêu hay không.

8. Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất bạc màu trên địa bàn huyện năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

⁶ số 40/NĐ-CP, ngày 06-4-2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Về nguồn vốn nhà nước hỗ trợ **4.431,091 triệu đồng**, trong đó Ngân sách huyện hỗ trợ: **2.656,091 triệu đồng**, Ngân sách tỉnh hỗ trợ **1.775 triệu đồng**. Trong tổng số Ngân sách huyện hỗ trợ: **2.656,091 triệu đồng**, thì năm 2022 hỗ trợ **2.509,466 triệu đồng**; năm 2023 – 2025 hỗ trợ **146,625 triệu đồng**. Qua rà soát các nguồn đã giao năm 2022, ban KT-XH thấy rằng: năm 2022, UBND huyện đã bố trí **2.059 triệu đồng** từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi; tại tờ trình số 151/TTr-UBND⁷, UBND huyện đề nghị bổ sung cho dự án này **451 triệu đồng**, trong khi tại Thông báo của Huyện ủy⁸ thống nhất kinh phí tăng thêm **408,841 triệu đồng** là chưa phù hợp. do vậy Ban KT-XH đề nghị bổ sung theo kết luận của Huyện ủy là **408,841 triệu đồng** từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2022, số còn lại (42,159 triệu đồng) sẽ rà soát, điều chỉnh cuối năm để đủ vốn cho dự án trồng rừng.

9. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu trồng mới rừng tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

Sau khi xem xét nội dung dự thảo Nghị quyết và các biểu kèm theo dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với các nội dung trong dự thảo Nghị quyết do UBND trình.

10. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số điều của Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện Đắk Glei về dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị:

- Đối với điều chỉnh dự toán:

Nguồn kinh tế sự nghiệp (3.240 triệu đồng): UBND huyện đề nghị bố trí **451 triệu đồng** để trồng 36 ha rừng tăng thêm; tại Thông báo của Ban thường vụ Huyện ủy⁹ thống nhất bố trí bổ sung cho dự án này là **408,841 triệu đồng**, như vậy, việc UBND huyện bố trí 451 triệu đồng là chưa phù hợp, Ban KT-XH đề nghị UBND huyện điều chỉnh lại cho phù hợp với chủ trương của Huyện ủy và cuối năm 2022, rà soát, điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo đủ vốn cho dự án trồng rừng.

- Đối với dự thảo Nghị quyết:

+ Phần căn cứ, tại mục "xét tờ trình số.../TTr-UBND, ngày tháng 7 năm 2022 của UBND huyện về phương án điều chỉnh một số nội dung dự toán ngân sách huyện năm 2022, đề nghị UBND huyện cập nhật lại cho đúng theo Tờ trình số 151/TTr-UBND của UBND huyện trình kỳ họp.

+ Tại khoản 3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 3 như sau:

"Điều 3. "Các nội dung khác": đề nghị điều chỉnh như sau:

⁷ số 151/TTr-UBND, ngày 24-7-2022, CỦA UBND huyện đề nghị HĐND huyện đề nghị Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

⁸ Số 571-TB/HU, ngày 22-7-2022 của BTV huyện ủy về Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy.

⁹ Theo Thông báo số 571-TB-HU, ngày 22 – 7 – 2022 của Ban thường vụ Huyện ủy.

1. Đối với các nội dung chi thường xuyên gồm: Kinh phí quy hoạch;báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

2. Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022.

- Trên cơ sở lý do điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh nêu trên, UBND huyện chịu trách nhiệm tính toán chi tiết tại các biểu đảm bảo tính chính xác của từng biểu và số liệu khớp đúng giữa các biểu với nhau.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN



A Duy Khánh